

LỜI GIỚI THIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUAN HIỂN là sự lựa chọn hàng đầu về thi công điện nước của các nhà đầu tư Đài Loan, Trung Quốc cũng như tại Việt Nam.

TÂM NHÌN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ QUAN ĐIỆN trở thành doanh nghiệp tiên phong và dẫn đầu trong xây dựng nhà xưởng nhằm nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường về các loại tủ điện khiển điện cũng như mở rộng quy mô sản xuất máy biến tần inverter, vỏ máy móc, gia công sắt thép, cơ khí.

Chúng tôi coi trọng sự cam kết

Niềm tin của Đối tác và Khách hàng là tương lai của chúng tôi. Tuyên bố của chúng tôi về Sự mệnh, Tâm nhìn, và Giá trị cốt lõi, luôn được được thấm thấu, trở thành niềm tin và sự quyết tâm của mỗi thành viên trong tổ chức. Hành động có trách nhiệm là cách mà chúng tôi thực thi sự cam kết với Đối tác và Khách hàng của mình.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi lắng nghe, chia sẻ và bảo vệ những gì thuộc về Đối tác và Khách hàng như bảo vệ bí mật kinh doanh của chính mình. Đây là nhiệm vụ trọng tâm và cũng đồng thời là cam kết đầu tiên của chúng tôi với Đối tác và Khách hàng.

Chúng tôi đề cao giá trị đạo đức và tinh thần trách nhiệm

Chúng tôi tin rằng, những giá trị đạo đức mà chúng tôi theo đuổi luôn được xem là nhân tố then chốt nhằm gây dựng lòng tin cho những gì chúng tôi đã cam kết, và rằng, chúng tôi luôn có trách nhiệm với những dịch vụ, sản phẩm, dự án đầu tư do chính mình tạo ra.

Lịch sử công ty

2001 : Sáng lập công ty TNHH Quan Hiển Gwan Hsian Electric & Machinery Co.,ltd, chủ

tịch là ông Lâm Kiến Tường.

2006 : Thành lập chi nhánh Công ty TNHH Quan Hiên tại Hà Nội

2009 : Đổi tên thành Công ty Cổ Phần Điện cơ Quan Hiên, Thành lập chi nhánh công ty tại Hà Tĩnh

2010 : Thành lập chi nhánh tại Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ QUAN HIÊN được thành lập năm 2001, có trụ sở chính tại tỉnh Bình Dương. Là Công ty có 100% vốn Đài Loan với số vốn đầu tư ban đầu là 1.000.000 (Một triệu) đô la Mỹ. Năm 2008 Công ty đã tăng vốn đầu tư lên 4.500.000 (Bốn triệu năm trăm) đô la Mỹ

Các ngành nghề chủ yếu của Công Ty Cổ Phần Điện Cơ Quan Hiên:

+ Sản xuất, lắp ráp các loại tủ điện cao thế, hạ thế, các loại tủ điện điều khiển, các loại máy biến thế có công suất 40kv trở lên và các loại mô tơ điện

+ Thiết kế, cung ứng, thi công, sửa chữa và bảo dưỡng các công trình về hệ thống điện đến 35kv, hệ thống điện lạnh và hệ thống chống sét, hệ thống cấp thoát nước và các công trình về thiết bị vệ sinh.

+ Sản xuất máy biến tần, gia công sắt thép, vỏ cơ khí máy móc

Công ty là sự lựa chọn hàng đầu về thi công điện nước của các nhà đầu tư Đài Loan, Trung Quốc ... khi xây dựng nhà máy tại Việt Nam.

Năm 2002, Công ty xây dựng nhà xưởng 1 sản xuất các loại tủ điện phục vụ các công trình điện nước do Công ty nhận thầu.

Năm 2008, Công ty xây dựng nhà xưởng nhằm nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường về các loại tủ điện khiển điện cũng như mở rộng quy mô sản xuất máy biến tần inverter, vỏ máy móc, gia công sắt thép, cơ khí.

Đến nay các sản phẩm của Công ty ngày càng được nâng cao về chất lượng và số lượng, chiếm thị phần cố định tại thị trường Việt Nam.

Giới thiệu công ty

[Bấm vào để xem giới thiệu chi tiết về công ty CP Xây Dựng Quan Hiền](#)